

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน	การปฏิบัติ
๑	ด้านเศรษฐกิจ	<p><b>๑.๑ การจัด Zoning พื้นที่ที่พักอาศัยสำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อเป็นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ</b></p> <p>ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการด้านการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าว ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำนึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย</p>	- ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกส่วนราชการ	ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
		<p><b>๑.๒ การส่งเสริมการทำปศุสัตว์</b></p> <p>ให้ส่วนราชการให้ความสำคัญกับการจัดหาพันธุ์สัตว์หรือน้ำเชื้อปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อเร่งการผลิตปศุสัตว์ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ให้กำหนดเป้าหมายของการดำเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนด้วย</p>	- ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกส่วนราชการ	ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒	ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	<p><b>การพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม</b></p> <p>ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม และที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายโรงแรมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เพื่อกำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัวและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวประการใด ให้แจ้งกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ให้คำนึงถึงภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย</p>	- ที่ทำการปกครอง จ.สส. - สนง.ยพ.จ.สส.	ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน	การปฏิบัติ
๓	ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ	<b>๓.๑ การดำเนินการเรื่องต่างๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูป</b> เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ให้ทุกส่วนราชการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ	- ส่วนราชการสังกัด ราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วน ราชการ และอำเภอทุกอำเภอ	
		<b>๓.๒ การจัดทำชุดข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน</b> เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลที่มีข้อมูลจำนวนมากได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย โดยจัดทำในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) ที่มีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ	- ส่วนราชการสังกัด ราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วน ราชการ และอำเภอทุกอำเภอ	
		<b>๓.๓ การพิจารณากำหนดการดำเนินการ/กิจกรรมตามความเหมาะสมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบแก่ประชาชน</b> ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากำหนดการดำเนินการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชน เช่น การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ การลดภาระรายจ่ายในเรื่องต่างๆ ของประชาชน โดยอาจพิจารณานำแนวทางการดำเนินการในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย	- ส่วนราชการสังกัด ราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วน ราชการ และอำเภอทุกอำเภอ	

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นเป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก